



ฉบับที่ 8/2563

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2563 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวรุนแรง หลังหลายประเทศรวมทั้งไทยประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทางด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวโดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกตามอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าที่ลดลง สำหรับรายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้ง ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่อ่อนแอลงข้างต้นและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมาก สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม มาตรการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวจากรายจ่ายประจำ ตามการทยอยเบิกจ่ายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบจากราคากลุ่มพลังงานเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาอาหารสดยังขยายตัวจากกลุ่มข้าว เนื้อสัตว์ และไข่ สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ทางด้านภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 เงินฝากขยายตัวซึ่งส่วนหนึ่งจากเงินของส่วนราชการที่พักไว้ ส่วนสินเชื่อขยายตัวชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่อ่อนแอ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สะท้อนจากจำนวนเที่ยวบินของทุกสายการบิน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักที่ลดลงมาก

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายที่ลดลงในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะสินค้าใช้ในชีวิตรประจำวันกลับมาหดตัวในเดือนนี้ สินค้าหมวดบริการและสินค้าคงทนในกลุ่มยานยนต์หดตัวมากต่อเนื่อง จากกำลังซื้อที่อ่อนแอลง เนื่องจากรายได้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรลดลงตามการจ้างงาน ประกอบกับผลจากมาตรการควบคุมและความกังวลต่อโรค COVID-19 ทำให้การเดินทางและการใช้จ่ายนอกบ้านลดลง อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการภาครัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและพยุงการใช้จ่ายครัวเรือนได้ระดับหนึ่ง

รายได้เกษตรกร หดตัวลดลงจากเดือนก่อน จากราคาสินค้าเกษตรโดยรวมที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวจากผลผลิตที่ลดลง ราคาสุกรและไก่เนื้อขยายตัวตามความต้องการส่งออก สำหรับราคาไข่ไก่ขยายตัวตามความต้องการภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมที่เพิ่มขึ้นยังไม่

สามารถชดเชยปริมาณผลผลิตเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่เสียหายจากภัยแล้งได้ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะหดตัว

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยกว่าเดือนก่อน จากการผลิตในหมวดอาหารแปรรูป อาทิ ผลไม้อบแห้ง อาหารแช่แข็ง ที่กลับมาขยายตัว และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวน้อยลง ตามความต้องการส่งออกไปยังตลาดเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่มีการผ่อนปรนการเข้มงวดในการตรวจสินค้าข้ามแดนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มผ่อนคลายเป็นบ้าง เช่น จีนและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตในหมวดอื่นๆ ยังหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมวดโลหะ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องประดับ ตามการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและความต้องการจากประเทศคู่ค้าที่ลดลง

การลงทุนภาคเอกชน ยังหดตัว ทั้งในการลงทุนด้านการก่อสร้างและการผลิต สอดคล้องกับอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่อ่อนแรงลง รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีทิศทางลดลงต่อเนื่องตามสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน สะท้อนจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ยังหดตัวเป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลง ตามการชะลอตัวของรายจ่ายประจำ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้าในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับรายจ่ายลงทุนหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบบาทหดตัวจากเดือนก่อน ในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้สด เช่น ทุเรียนและมังคุด ไปจีน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปเมียนมา ด้านการนำเข้าชะลอลง ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเป็นหลัก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบจากราคากลุ่มพลังงานเป็นสำคัญ ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก และการลดลงของค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ขณะที่ราคาอาหารสดยังขยายตัวจากกลุ่มข้าว เนื้อสัตว์ และไข่ สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด

ภาคการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเดือนก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นเงินภาครัฐที่ฝากพักไว้รอการเบิกจ่าย ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอลงจากเดือนก่อน จากสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1169

E-mail: ChotipaK@bot.or.th